


หัวข้อ	รายละเอียด	11 SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES	15 LIFE ON LAND
ชื่อกิจกรรม/โครงการ :	กิจกรรมชุดลอมต้นไม้หายาก		
ที่มาและความสำคัญ :	<p>โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล มีพื้นที่ในการดำเนินงาน จำนวน 2 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่แห่งที่ 1 ภายใต้อำนาจการจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ซึ่งเป็นพื้นที่ดำเนินงานหลัก และพื้นที่แห่งที่ 2 เขตพื้นที่กรมป่าไม้ที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ ต.สร้างนกทา อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าร้าง ไม่มีการใช้ประโยชน์ โดยผู้บริหารได้เล็งเห็นความสำคัญและคำนึงถึงการรักษาด้านไม้และความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศในพื้นที่ เพื่อพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เกิดประโยชน์ จึงมีการสำรวจพื้นที่และของประมาณในการสร้างอาคารต่างๆ อาทิเช่น อาคารศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติการ อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม และอาคารหอพักนักศึกษา เพื่อเป็นจุดศูนย์รวมแหล่งความรู้ การให้บริการวิชาการแก่สังคม และชุมชนในพื้นที่ตั้งให้เกิดประโยชน์สูงสุด การดำเนินการก่อสร้างอาคารต่างๆ ในพื้นที่ ต.สร้างนกทา มีการสำรวจและคำนึงถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศในพื้นที่และป่าไม้เป็นสำคัญ จึงได้จัดกิจกรรมชุดลอมต้นไม้หายาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจพันธุ์ไม้หายากในพื้นที่และดำเนินการชุดลอมต้นไม้ในเขตพื้นที่ก่อสร้างอาคาร เคลื่อนย้ายลงปลูกบริเวณรอบ ๆ อาคาร และบริเวณป่าเสื่อมโทรม เป็นการอนุรักษ์พันธุ์ไม้หายาก สร้างทัศนียภาพที่สวยงาม และรักษาความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางบก ให้คงอยู่อย่างยั่งยืนควบคู่กับการจัดตั้งเป็นศูนย์กลางการศึกษา การบริการวิชาการที่เป็นเลิศแก่สังคมและชุมชนรอบข้างในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง</p>		
ช่วงเวลาที่ยังกิจกรรม/โครงการ :	ปี 2562-2563		
สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ :	เขตพื้นที่กรมป่าไม้ที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ ต.สร้างนกทา อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ		
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้เสีย :	โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์ป่าไม้อำนาจเจริญ และผู้รับจ้างเหมางานชุดลอมต้นไม้		
วัตถุประสงค์:	เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ไม้หายาก และรักษาความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางบก ในพื้นที่กรมป่าไม้		
รูปแบบการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ :	สำรวจพันธุ์ไม้หายากในพื้นที่และดำเนินการชุดลอมต้นไม้ในเขตพื้นที่ก่อสร้างอาคาร เคลื่อนย้ายลงปลูกบริเวณรอบ ๆ อาคาร และบริเวณป่าเสื่อมโทรมภายในเขตกรมป่าไม้ที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับอนุญาตใช้พื้นที่		
กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม :	บุคลากรโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ และคนงานจ้างเหมางานชุดลอมต้นไม้		
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม :	30 คน		
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม :	<ol style="list-style-type: none"> 1. พื้นที่ที่รกร้าง ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในการเป็นศูนย์กลางการศึกษา แหล่งเรียนรู้ การให้บริการวิชาการแก่สังคม และชุมชนในพื้นที่ตั้งให้เกิดประโยชน์สูงสุด 2. ระบบนิเวศทางบกยังคงความอุดมสมบูรณ์ และคงไว้ซึ่งพันธุ์ไม้หายาก 		
Web link อ้างอิงการดำเนินงาน :			
รูปภาพประกอบ :			
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ	11.4.9, 15		